

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

SAPPE – หลังพิงผา (...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... จะเห็นว่ามีวงเล็บในข้อความอยู่ด้วยนะครับ แล้วจะหมายถึงอะไร

หลายๆ ท่านอาจจะสงสัย อันนี้เหนือเมฆบอกเลยว่าเป็นรูปแบบลี้ของเหนือเมฆเองนะครับ แค่ว่าจะยังไม่มื่ออะไรมันใจเดิมร่อยนัย เลยต้องใส่วงเล็บแล้วมีเครื่องหมายคำถามไว้ห้อย... แล้วที่อยากจะเอ่ยจริงๆ นั้นก็คือเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index นี้แหละครับ ที่อยากจะถามว่า “หลังจะพิงผา(หรั่ง) ไตใหม่” เพราะจะเริ่มเห็นการกลับมาเล่นทางซื้อบ้างแล้ว แถวๆ เหนือ 1600 ขึ้นมาเสียด้วยนี้สิ ดังนั้น หลังก็หน้าเป็น 1600 และก็ต้องหวังพิง ผา(หรั่ง) หรือ ต่างชาตินั่นแหละครับ จะมาเล่นทางซื้อต่อเนื่องได้หรือไม่...ถ้าได้ ตลาด หรือ SET Index ก็อาจจะถอยหลังยกหน่อย หรือ ถ่าถอยหลัง ก็แค่อยู่ๆ ไม่ถึงกับจะยุบ หรือ ก็อย่างที่เรารู้กันไว้ก็คงระดับ 1605-1600 นั้นแหละครับ ไม่ควรต่ำกว่านี้ หรือ แรงซื้อในระดับนี้ ต้องมีนัยสำคัญให้เราได้ เราจึงจะได้เห็นอาการ หลังพิงผา นั่นเอง... ส่วนเป้าหมายของ SET Index ในระลอกนี้ ถ้าไม่ต่ำกว่าระดับที่เป็นการพิงผาได้แล้ว การขึ้นจะขึ้นได้ถึงไหน หลายๆ ท่านก็อาจจะเริ่มมองกันข้างบนกันบ้างแล้วแหละครับ จากสัปดาห์ที่แล้ว หลายๆ ท่านอาจจะได้พิงหรือไต่ขึ้นมาถึงแนวโน้มที่หนักในทางลง และมองเป้าหมายกันในระดับต่ำๆ กันเสียเป็นส่วนใหญ่... แต่พอ ตลาด หรือ SET Index เขาเฉลยออกมาแล้ว ก็จำเป็นนะครับที่เราต้องทำตามเฉลย ซึ่งอันนี้ เหนือเมฆก็กล่าวไว้แล้วว่า ถือว่าไม่ผิด ครูไม่ตี หรอกครับ... ส่วนท่านที่หวังไว้แบบคาดไปข้างหน้าก่อนที่จะมีเฉลยออกมานั้น ก็ลองดูนะครับ ว่าจะปรับแผนปรับกลยุทธ์กันหรือไม่

ดูตามเกม... อาจจะไม่ได้นั่งดูการเล่นหรือการซื้อขายในระหว่างวันมากนัก เพียงแค่เห็น

รูปแบบสัญญาณทางเทคนิค เล่นแกว่งตัวที่คล้ายๆ หลังพิงผา เหมือนกันนะ ก็เลยเอามาดูกันเสียหน่อย

แนวรับ : ... 26.5-26.0 หรือ ยืน 27.0 ได้ ก็ยังน่าตามน้ำต่อ

เป้าหมาย : ... 30.0-31.0 และการขึ้น อาจหวัง New High ก็ได้

Price Chart...(SAPPE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAPPE... ที่กล่าวว่าเป็น หลังพิงผา นั้นไม่ใช่ว่าจะเห็น ผาหรั่ง เข้ามาซื้ออะไรเลยนะครับ แต่จะเห็นการดึงขึ้นมาจากระดับ MA. ไตเหมือนรอบที่แล้ว และขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เลยหวังไว้ว่า ก็อาจจะทำได้อีกเหมือนที่เคยทำมา... เพราะ การขึ้นมานั้น ก็ได้ผ่านแนวต้านของรูปแบบราคา ที่เป็น Pattern การกลับตัว นั่นหมายถึง ฆาลงที่ผ่านมานั้น น่าจะจบไปแล้วละนะ นั่นแปลว่า รวมๆ แล้ว มีการดึงจาก MA. เหมือนกัน และในจังหวะการดึง ก็มีรูปแบบราคา หรือ Pattern ที่ขึ้นมาเหมือนกัน การขึ้นในระลอกนี้ จึงอาจจะคาดหวังการขึ้นทำ New High ในระยะต่อไปได้... เว้นแต่ ต่ำกว่า 25.00 ลงมาเสียก่อน ก็แปลว่า เราคาดผิด นั่นเอง